

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 16**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Xét Báo cáo số 326/BC-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2021 - 2025 và Tờ trình số 7637/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của UBND thành phố về việc đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 an ninh 5 năm, Báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình và kết quả phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2021-2025 nêu trong Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố:

I. VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020

Năm năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng thành phố đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện 3 đột phá về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI đạt kết quả rõ nét trên một số lĩnh vực. Kinh tế duy trì được nhịp độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; chất lượng tăng trưởng một số mặt được cải thiện. Ngành dịch vụ dẫn đầu về tỷ trọng; dịch vụ thương mại, thông tin và truyền thông, vận tải, logistics, tài chính, ngân hàng, giáo dục - đào tạo, y tế đều phát triển với tốc độ cao. Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu, có khả năng cạnh tranh quốc tế, Đà Nẵng được biết đến như là một điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện. Công nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin được chú trọng phát triển. Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung (giai đoạn 1) được đầu tư tương đối hoàn thiện, hứa hẹn sẽ là động lực mới cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững và hội nhập cao hơn của thành phố trong những năm đến. Nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Tiềm

năng, thế mạnh kinh tế biển ngày càng được phát huy với vị thế là một trong batru cột phát triển của Đà Nẵng. Môi trường đầu tư thông thoáng; hoạt động đối ngoại được mở rộng; các chỉ số về tính hấp dẫn, về tính cạnh tranh địa phương, chỉ số phát triển con người duy trì được trong nhóm các địa phương dẫn đầu của cả nước. Đặc biệt, thành phố đã nỗ lực, bình tĩnh, quyết tâm và có nhiều biện pháp sáng tạo trong công tác phòng chống dịch Covid-19, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, khôi phục kinh tế và đảm bảo đời sống nhân dân. Hạ tầng kinh tế - xã hội, diện mạo đô thị có bước phát triển nhanh theo hướng văn minh, bền vững, thân thiện. Xây dựng nông thôn mới hoàn thành sớm mục tiêu đề ra. Lĩnh vực văn hoá - xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế, công tác giảm nghèo đạt kết quả tốt; đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận nhân dân được nâng lên. Đà Nẵng từng bước khẳng định vai trò là đô thị lớn, đầu tàu, động lực phát triển, trung tâm kinh tế - xã hội của miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, chủ quyền vùng biển được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, tích lũy để tái đầu tư, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh còn hạn chế. Chất lượng tăng trưởng nhiều mặt còn thấp, chậm được cải thiện. Có 04 chỉ tiêu về kinh tế chưa đạt. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 đột phá phát triển kinh tế - xã hội chưa quyết liệt. Thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực sản xuất chưa mạnh; phần lớn doanh nghiệp thành phố có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, chưa hình thành được những ngành hàng, sản phẩm, doanh nghiệp chủ lực, có quy mô lớn theo mục tiêu nghị quyết. Kết cấu hạ tầng đô thị có mặt chưa đồng bộ, bắt đầu có dấu hiệu quá tải trên một số mặt, nổi lên một số vấn đề về môi trường, nước thải, rác thải và nước sạch. Chất lượng giáo dục và đào tạo, nguồn nhân lực chưa đồng đều; các lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật chưa được đầu tư để phát triển ngang tầm với tiềm năng, lợi thế của thành phố. Đời sống, việc làm của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, chậm được cải thiện. Vai trò động lực, liên kết khu vực và sức lan tỏa còn yếu.

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 5 NĂM 2021 - 2025

1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tiên phong trong đổi mới và phát triển, đưa thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên; quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc, phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Tầm nhìn đến năm 2030: Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống; người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được đảm bảo vững chắc.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025

a) Về kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2021-2025 tăng 9-10%/năm (dịch vụ tăng 8,5-9,5%, công nghiệp - xây dựng tăng 11-11,5%; nông, nghiệp tăng 2-3%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 11-11,5%/năm).

- GRDP bình quân đầu người đạt 5.000-5.500 USD.

- Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Dịch vụ 63-65%; công nghiệp - xây dựng 23-25%; nông nghiệp 1-2%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 11-12%.

- Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội trên địa bàn tăng 9-10%/năm với tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 ước đạt 260-270 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước ước đạt 53-60 nghìn tỷ đồng, chiếm 20-22%.

- Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 7-10%/năm.

b) Về xã hội

- Tỷ lệ tăng dân số bình quân 2,4%/năm, tỷ lệ tăng tự nhiên giữ mức 1,0-1,2%.

- Đến cuối năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%.

- Đến cuối năm 2025, không còn hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn đa chiều của thành phố.

- Duy trì 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 99%.

- Đến cuối năm 2025, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có ít nhất 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

c) Về môi trường

- Duy trì tỷ lệ số hộ dân được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100%.

- Đến năm 2025, trên 90% nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn; duy trì 100% nước thải công nghiệp được thu gom và xử lý tập trung đạt tiêu chuẩn xả thải; chỉ số chất lượng không khí (AQI) < 100.

- 100% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý hợp vệ sinh; 15% chất thải rắn sinh hoạt được tái sử dụng, tái chế; 100% phường, xã tổ chức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình; 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ quan, tổ chức thực hiện phân loại chất thải rắn.

- 100% khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn.

- Duy trì tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 47%.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 5 NĂM 2021 – 2025

1. Nhiệm vụ trọng tâm, đột phá

Một là, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực đáp

ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh và bền vững.

Hai là, thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin, gắn với đẩy nhanh xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh; đề xuất hình thành Trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực tại thành phố Đà Nẵng tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới có giá trị gia tăng cao.

Ba là, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

2. Về phát triển kinh tế

a) Đẩy nhanh và thực hiện thực chất, có hiệu quả tiến trình tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thúc đẩy tăng trưởng và duy trì chuyển dịch cơ cấu kinh tế đảm bảo phát triển bền vững (dịch vụ 63-65%; công nghiệp - xây dựng 23-25%; nông nghiệp 1-2%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 11-12%). Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 3 trụ cột, 5 lĩnh vực mũi nhọn về phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), trọng tâm là:

- Phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng. Sớm khôi phục hoạt động dịch vụ du lịch sau đại dịch Covid-19, nhất là các hoạt động quảng bá và khai thác, phục vụ khách du lịch. Xây dựng, triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch trọng điểm thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế, bền vững, hài hòa với thiên nhiên và môi trường. Khuyến khích phát triển các loại hình sản phẩm du lịch chất lượng cao; tập trung phát triển kinh tế ban đêm và phát triển du lịch đường thủy nội địa. Đẩy mạnh đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ khu vực phía Tây thành phố. Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch; định hướng đa dạng hóa thị trường, cơ cấu nguồn khách quốc tế, hạn chế dần phụ thuộc vào một số thị trường và tăng khả năng thích ứng với các biến động thiên tai, dịch bệnh. Tăng cường hợp tác, liên kết với các địa phương trong nước và hợp tác quốc tế. Tích cực xúc tiến, đăng cai tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế và khu vực, từng bước đưa Đà Nẵng trở thành thành phố sự kiện, trung tâm hội nghị quốc tế. Đầu tư công nghệ số, phát triển du lịch thông minh.

Phát triển các ngành dịch vụ thương mại, tài chính - ngân hàng, giáo dục và đào tạo, y tế chất lượng cao, y tế du lịch... có khả năng cạnh tranh và kết nối cao với các trung tâm dịch vụ quốc tế trong khu vực Đông Nam Á và thế giới. Tập trung xây dựng và đề xuất cơ chế, chính sách để hình thành trung tâm tài chính; hỗ trợ, tạo điều kiện thu hút đầu tư, xây dựng các trung tâm mua sắm, khu phi thuế quan, góp phần phục vụ, phát triển du lịch. Tiếp tục hình thành tuyến phố du lịch; hoàn thành đầu tư, đưa vào khai thác chợ Đầu mối Hòa Phước; đầu

tư, phát triển hợp lý một số chợ truyền thống (chợ Cồn) theo hướng văn minh; khuyến khích phát triển các hình thức mua sắm hiện đại, thông minh, mua sắm trực tuyến.

Đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, tối ưu hóa mạng lưới ATM và POS, khuyến khích các ngân hàng đầu tư và mở rộng mạng lưới ATM tới khu vực nông thôn; mở rộng kênh thanh toán truyền thống kết hợp với đẩy mạnh phát triển các kênh giao dịch ngân hàng hiện đại thông qua ứng dụng các tiến bộ công nghệ, ngân hàng số. Thực hiện đồng bộ các biện pháp tiến tới xóa bỏ cơ bản tình trạng đô la hóa nền kinh tế.

Phối hợp với các trường đại học trên địa bàn tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường kiểm định quốc tế, phát triển các chương trình đào tạo mới theo hướng hội nhập, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn của thành phố. Tăng cường hợp tác quốc tế, phát triển y tế chuyên sâu... nhằm nâng cao chất lượng, tăng năng lực cạnh tranh về cung ứng dịch vụ y tế. Khai thác tiềm năng phát triển y tế du lịch, đầu tư nâng cấp, mở rộng 05 bệnh viện chuyên khoa sâu, hiện đại: Phụ sản - Nhi, Ung bướu, Mắt, Y học cổ truyền, Răng Hàm Mặt.

- Phát triển cảng biển nước sâu, mở rộng và nâng công suất Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng gắn với phát triển dịch vụ logistics và trung chuyển quốc tế. Tập trung phát triển thành phố trở thành một trung tâm kinh tế biển, hướng đến hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ logistics tại miền Trung với vai trò là cửa ngõ giao nhận, vận chuyển với các địa phương, các quốc gia khu vực ASEAN và quốc tế. Xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển chuỗi cung ứng dịch vụ logistics; phối hợp triển khai đầu tư nâng công suất cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đáp ứng 30 triệu khách/năm vào năm 2030 và hình thành cảng vận tải hàng hóa; phối hợp nâng cấp nhà ga hành khách T1, T3 - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; xúc tiến nhanh dự án Cảng Liên Chiểu, di dời Ga đường sắt. Ưu tiên bố trí quỹ đất phát triển hệ thống kho bãi logistic, dự trữ hàng hóa thiết yếu để thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư.

- Phát triển công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thật sự trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng. Tập trung nguồn lực hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Khu công nghệ cao theo hướng đồng bộ và hiện đại; triển khai mở rộng Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 04/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về một số cơ chế chính sách đặc thù đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng; chuẩn bị tốt nguồn nhân lực; đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là các dự án lớn về công nghệ cao, có sức lan tỏa. Ưu tiên thu hút, phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, các lĩnh vực sản xuất sạch, thân thiện môi trường, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, sản phẩm hướng vào xuất khẩu. Triển khai có hiệu quả Đề án Xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tập trung hoàn thành đầu tư 03 khu công nghiệp mới: Hòa Cầm - giai đoạn 2, Hòa Nhơn và Hòa Ninh theo hướng khu công nghiệp đô thị, dịch vụ,

sinh thái; thực hiện chuyển đổi khu công nghiệp Hòa Khánh và nghiên cứu xây dựng đề án chuyển đổi các khu công nghiệp còn lại (Hòa Cẩm, Liên Chiêu, Hòa Khánh mở rộng) thành khu công nghiệp sinh thái. Điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng theo hướng kết hợp hài hòa giữa các lĩnh vực chế biến thủy sản, dịch vụ, thương mại; thực hiện chuyển đổi khu công nghiệp Đà Nẵng thành khu đô thị và công trình công cộng. Đầu tư xây dựng 04 cụm công nghiệp: Cẩm Lệ, Hòa Nhơn, Hòa Khánh Nam, Hòa Hiệp Bắc theo hướng thân thiện với môi trường; điều chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp Thanh Vinh mở rộng.

- Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số, xây dựng thành phố thông minh. Phát triển hạ tầng công nghiệp công nghệ thông tin, đến năm 2025 có 04 khu công viên phần mềm, khu công nghệ thông tin và đóng góp khoảng 10% GRDP thành phố. Tập trung phát triển, ứng dụng, thương mại hóa các sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông. Chủ động đề xuất cơ chế, chính sách, xây dựng thử nghiệm có kiểm soát hoạt động phát triển, thử nghiệm và áp dụng các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ trong phát triển chính quyền số, đô thị thông minh, công nghệ tài chính; triển khai mô hình Sandbox trong Khu ICT Hub của Công viên phần mềm số 2, Trung tâm chuyển đổi số tại Hòa Xuân và các giải pháp phát triển hạ tầng các khu công nghệ thông tin phục vụ phát triển công nghiệp số.

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới toàn diện, bền vững gắn với đô thị hóa và thực thi các chính sách phát triển kinh tế biển. Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch với quy mô vừa và lớn, tạo ra sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc trưng, hữu cơ, giá trị gia tăng và an toàn thực phẩm. Quy hoạch, hình thành các khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tập trung huy động nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đồng bộ, hiện đại, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng theo hướng đô thị trên tinh thần Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Nâng cao năng lực, hiệu quả khai thác hải sản xa bờ gắn với bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ ngư dân. Đầu tư hoàn thiện đồng bộ hạ tầng nghề cá tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang để tổ chức tốt dịch vụ hậu cần nghề cá.

b) Triển khai hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Đẩy mạnh hợp tác, liên kết vùng và quốc tế, huy động và khai thác mạnh mẽ tiềm năng, các nguồn lực trong nước, ngoài nước để đầu tư phát triển thành phố theo các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị, tạo sự thống nhất trong liên kết, phát triển kinh tế - xã hội giữa các địa phương miền Trung - Tây Nguyên. Kiến nghị các tỉnh trong vùng xây dựng chiến lược

phát triển kinh tế, xác định các ưu tiên trọng điểm cho mỗi địa phương gắn với lợi thế cạnh tranh của toàn vùng.

c) Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách gắn với nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu ngân sách; trong đó, cần chú trọng tạo hành lang pháp lý bình đẳng, công khai, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế. Thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước và các quy định về công khai ngân sách nhà nước, tăng cường sự tham gia của công dân đối với công tác quản lý ngân sách địa phương, phấn đấu nằm trong các tỉnh, thành phố được đánh giá công khai đầy đủ về Chỉ số công khai ngân sách cấp tỉnh.

3. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm, phù hợp với quy hoạch thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

a) Tập trung thực hiện tốt quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghiên cứu mở rộng không gian và phát triển các khu đô thị mới về hướng Tây, Tây Bắc theo hướng đô thị sinh thái, đô thị xanh. Phát triển khu trung tâm thành phố theo hướng mô hình đô thị nén hiện đại, nâng cấp, cải tạo mạng lưới giao thông nội thị gắn kết với các công trình ngầm. Thực hiện thí điểm tái thiết lại đô thị ở một số khu vực quận Hải Châu, Thanh Khê; nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính một số quận, phường để tạo dư địa cho phát triển. Xúc tiến nghiên cứu khả thi hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn, tốc độ cao.

b) Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh công tác đầu tư, tiến độ triển khai các dự án, công trình lớn trên địa bàn thành phố; tập trung thực hiện các công trình động lực, trọng điểm theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, nhất là: Hoàn thành tuyến La Sơn - Túy Loan; Xây dựng bến cảng Liên Chiểu - giai đoạn 1; mở rộng nhà ga hành khách T1, T3 Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; công trình Hàm qua sông Hàn; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14B, 14G, 14D, một số nút giao thông khác mức (Túy Loan, Liên Chiểu, Hòa Hiệp...); đường vành đai phía Tây (đoạn từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh - giai đoạn 1); nâng cấp, cải tạo đường ĐT601; đường số 2 kết nối từ đường vành đai phía Nam đến Hòa Thọ Tây, Hòa Nhơn; Trung tâm thương mại Chợ Cồn; Khu công viên phần mềm số 2 và nghiên cứu chuẩn bị đầu tư công trình Đường hầm qua sân bay Đà Nẵng; di dời ga đường sắt Đà Nẵng và tái phát triển đô thị theo lộ trình cho thống nhất, đồng bộ và phù hợp với quy hoạch chung...

c) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên, môi trường. Nghiêm khắc xử lý các trường hợp vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng. Tập trung tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong lĩnh vực đất đai, khơi thông nguồn lực từ đất đai để kêu gọi thu hút đầu tư. Công khai quy hoạch, quỹ đất có khả năng tổ chức đấu giá, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư tìm kiếm địa điểm đầu tư. Kiên quyết tổ chức thu hồi những dự án làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch và môi trường đô thị, nhất là khu vực trung tâm thành

phổ. Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường giai đoạn 2020 - 2025, hướng tới thành phố sinh thái”.

d) Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái. Đẩy mạnh thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn và nâng cao độ che phủ rừng. Thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng và cấm mốc quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn thành phố. Tổ chức điều tra đa dạng sinh học rừng; tập trung bảo vệ rừng đầu nguồn, đảm bảo an ninh nguồn nước. Chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống, dự báo, cảnh báo sớm thiên tai, quản lý tưới tiêu, giám sát cháy rừng, bảo vệ rừng.

đ) Đẩy mạnh triển khai Đề án Xây dựng thành phố thông minh, tạo nền tảng thúc đẩy sự phát triển các ngành, lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số. Hoàn thành, đưa vào sử dụng 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, kết hợp thanh toán qua mạng cho hầu hết các dịch vụ hành chính công và sự nghiệp công.

4. Thực hiện linh hoạt, đồng bộ cơ chế, chính sách, tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư

Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thật sự minh bạch, thông thoáng, có tính cạnh tranh cao, thu hút các dự án đầu tư có chọn lọc, chú trọng các dự án có công nghệ hiện đại, có tác động lan tỏa, có giá trị gia tăng cao, phù hợp với định hướng phát triển của thành phố. Phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, phát triển các mô hình kinh tế mới có ứng dụng công nghệ số.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp xúc tiến đầu tư hiệu quả, chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm, hướng đến từng lĩnh vực, địa bàn, dự án, đối tác có tiềm lực về tài chính, công nghệ với nhiều hình thức phổ biến.

Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh xã hội hoá, thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Xây dựng danh mục các dự án kêu gọi sử dụng nguồn vốn PPP hàng năm; đồng thời, đảm bảo bố trí các nguồn lực tài chính để triển khai các dự án PPP.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chủ động, tích cực đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao trên cả ba trụ cột chính trị, kinh tế và văn hóa, thu hút các nguồn lực góp phần thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

5. Phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng và phát triển toàn diện con người Đà Nẵng, làm nền tảng cho thành phố phát triển bền vững, hướng đến xây dựng “thành phố đáng sống”

a) Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo bức phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của thành phố. Huy

động mọi nguồn lực cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là từ doanh nghiệp; hoàn thành xây dựng bản đồ công nghệ ngành công nghệ thông tin và du lịch; phấn đấu đến năm 2025, hỗ trợ phát triển 200 dự án khởi nghiệp sáng tạo, 100 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thương mại hóa được sản phẩm.

b) Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, từng bước hoàn thiện hệ thống giáo dục theo hướng giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Phát huy và hoàn thiện chính sách thu hút nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố. Kiến nghị Trung ương xem xét thành lập Đại học quốc gia Đà Nẵng, phối hợp triển khai dự án Khu đô thị Đại học Đà Nẵng.

c) Kiện toàn, nâng cao chất lượng hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố và chủ động kiểm soát, ứng phó kịp thời với các dịch bệnh. Đưa vào hoạt động các công trình y tế trọng điểm như: Mở rộng Bệnh viện Phụ sản - Nhi; xây dựng Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cơ sở 2 (phường Hòa Quý), Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Công nghệ cao tại Bệnh viện Đà Nẵng, mở rộng Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng (xây dựng Khu điều trị nội trú mới quy mô 400 giường bệnh). Xây dựng Bệnh viện Y học nhiệt đới làm đầu mối chỉ đạo tuyến về các bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh của thành phố.

d) Xây dựng môi trường văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao lành mạnh; thường xuyên quán triệt thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển toàn diện con người Đà Nẵng; tiếp tục xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giàu tính nhân văn, bền vững; đầu tư phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật. Hoàn thành dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo Thành Điện Hải - giai đoạn 2 gắn với cải tạo, nâng cấp cơ sở tại số 42, đường Bạch Đằng làm Bảo tàng Đà Nẵng, Nghĩa trũng Hòa Vang; xây dựng Trung tâm văn hóa thành phố; thực hiện quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và xúc tiến kêu gọi đầu tư Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn.

đ) Nâng cao hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả hơn các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”. Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chế độ, chính sách đối với người có công cách mạng. Hoàn thiện hệ thống các chính sách giúp người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội. Đầu tư quy hoạch lại mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội, xây dựng 1-2 Trung tâm dưỡng lão dành cho người cao tuổi. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng chống bạo lực gia đình. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, không để hình thành các tụ điểm phức tạp.

6. Về xây dựng chính quyền, thanh tra, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng

a) Xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết của Quốc hội. Tiếp tục sắp xếp tổ

chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Rà soát các đơn vị hành chính chưa đạt 50% tiêu chuẩn về dân số, diện tích tự nhiên để tổ chức lại phù hợp với quy định. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hoàn thành các mục tiêu Chính phủ đề ra trong Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030; phấn đấu hoàn thiện mô hình Chính quyền điện tử, hướng đến mô hình Thành phố thông minh.

b) Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng, nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo phát sinh theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành nhằm ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời những vụ việc liên quan đến tham nhũng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố và lấy hoạt động xét xử là trọng tâm; xây dựng các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh.

7. Về quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân; xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ven biển, kết hợp chặt chẽ với chiến lược biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại với đảm bảo quốc phòng - an ninh; tăng cường quản lý các dự án có yếu tố nước ngoài, nhất là các vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Công tác gọi công dân nhập ngũ hằng năm đạt 100% chỉ tiêu. Giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng thành phố là điểm đến an toàn, thân thiện về cả an ninh truyền thống và phi truyền thống. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, kiểm chế và giảm dần tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Đề nghị UBNDTTQVN thành phố, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các cơ quan báo chí thành phố tuyên truyền, phổ biến, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn

đề cần điều chỉnh, bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền.

HĐND thành phố kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trong toàn thành phố phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, chung sức chung lòng phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong 5 năm 2021-2025.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
- Ban Thường vụ Thành ủy;
- Các cơ quan tham mưu giúp việc của Thành ủy;
- Đại biểu HĐND thành phố; Đoàn ĐBQH thành phố;
- UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Quận, Huyện ủy; HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam các quận, huyện; HĐND, UBND phường, xã;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN, Trung tâm THVN (VTV8), Công TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH



Lương Nguyễn Minh Triết

vitth-24/12/2020 23:27:09-vitth-vitth

